

โครงการ/กิจกรรม การให้คณาจารย์มีตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>1. กำหนดแนวทางในการมุ่งใจให้คณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น และกำหนดเวลาที่จะให้คณาจารย์ดำเนินการขอตำแหน่งวิชาการ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อมีแนวปฏิบัติในการดำเนินการมุ่งใจให้คณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น - เพื่อสามารถติดตามผลการดำเนินการของคณาจารย์แต่ละท่าน 	<p>1.1 การเป็นผู้บริหารนอกภาควิชา และ 1.2 การมีภาระงานพิเศษนอกเหนือจากข้อตกลงภาระงานทำให้ไม่สามารถดำเนินการขอตำแหน่งตามกำหนดเวลาได้ 1.3 การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาขอตำแหน่ง โดยประกาศใช้ทันที</p>	<p>คณาจารย์ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้</p>	<p>1.1 จัดทำ Profile ของอาจารย์ มีระบบติดตามผลงานของอาจารย์</p> <p>1.2 มีการรายงานความก้าวหน้าของการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์</p> <p>3. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>4. มีการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับประกาศหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ</p>	<p>ส.ค.2556/หัวหน้าภาควิชาฯ</p>	
<p>2. ติดตามผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อติดตามผลการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 	<p>ไม่มีการดำเนินการติดตามผล</p>	<p>ไม่ได้ระบุผู้รับผิดชอบ หรือผู้รับผิดชอบ ไม่มีเวลาพอที่มาติดตามผล</p>	<p>1. กำหนดผู้รับผิดชอบ 2. วางแผนการติดตามผลอย่างเป็นระบบ</p>	<p>ก.ย.2556/ทีมบริหาร</p>	

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2556

โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบทความวิชาการของบัณฑิตศึกษา

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>1 กำหนดแนวทางในการกระตุ้นให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และการเขียนบทความวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพมากขึ้น</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อมีแนวปฏิบัติในการดำเนินการจูงใจให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเขียนบทความวิชาการระดับนานาชาติ</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>2 กำหนดให้นักศึกษามีการรายงานผลความก้าวหน้าในการทดลอง และติดตามผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และการเขียนบทความวิชาการ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้นักศึกษาได้ทุ่มเทเวลาในการทำวิจัยเพื่อให้มีผลเพียงพอสำหรับการเขียนบทความวิชาการ - เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะ 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่ได้ผลการวิจัยตามแผนการดำเนินการของโครงการวิจัยที่ได้วางไว้ - การพัฒนาทักษะมีความก้าวหน้าน้อย 	<ol style="list-style-type: none"> 1. อุปกรณ์การวิจัยไม่เพียงพอหรือเกิดความล่าช้าในการจัดสร้างอุปกรณ์ในการทดลอง 2. มีความล่าช้าในขั้นตอนการวิเคราะห์ทดสอบผล 3. นักศึกษาขาดความกระตือรือร้นในการทำวิจัย 4. นักศึกษาไม่พยายามที่จะพัฒนาทักษะในการเขียน บทความทางวิชาการ และ ทักษะภาษาอังกฤษ 	<ol style="list-style-type: none"> 1.สำรวจและวางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์การวิจัยที่จำเป็นร่วมกันในภาควิชา 2. ให้ผู้ทำการทดลอง ตระหนักถึงโอกาสที่จะมีความล่าช้าในขั้นตอนการวิเคราะห์ และให้มีการวางแผนการวิจัยที่ชัดเจนและสามารถยืดหยุ่นได้ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องของการวิเคราะห์ 3. จัดให้มีรายงานความก้าวหน้าต่อ 	<p>ต.ค.2555/รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่าย;วิจัยและบัณฑิตฯ</p>	

<p>ภาษาอังกฤษ และทักษะการเขียนบทความวิชาการ</p>			<p>ภาควิชาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และมีการประเมินผลให้สอดคล้องกับจำนวนหน่วยกิต วิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน</p> <p>4. ประกาศแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษาทุกคนรับทราบและจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการเขียนบทความวิชาการอย่างสม่ำเสมอ</p>		
<p>3 รวบรวมรายชื่อวารสารนานาชาติที่ควรส่ง และให้นักศึกษาเตรียมแผนการส่งบทความวิชาการ วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมรูปแบบการเขียนให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของแต่ละวารสารตั้งไว้ - เพื่อให้นักศึกษาได้วางแผนการดำเนินการตลอดหลักสูตร 	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รายชื่อวารสารไม่ครบทุกด้านที่ทำวิจัยในภาควิชาฯ - ไม่ได้ผลตามเป้าที่วางไว้ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่สามารถดูรายละเอียดของวารสารได้บางวารสาร 2. ผลการทดลองไม่เพียงพอ และ/หรือคุณภาพของบทความ และการใช้ภาษา ยังไม่ดี 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินการรวบรวมรายชื่อวารสารนานาชาติ และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและบุคลากรภาควิชารับทราบ 2. ดำเนินการให้นักศึกษาส่งบทความวิชาการ โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจแก้ก่อน 	<p>ต.ค.2556/ รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิจัยฯ</p>	